
sþ. 641. Fyrirspurn [351. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um störf nefndar um geðheilbrigðismál.

Frá Helga Seljan.

Hefur endurskoðunarnefnd um geðheilbrigðismál lokið störfum? Ef svo er, hvað hyggst
ráðherra þá gera varðandi tillögur nefndarinnar um helstu úrbætur í þessum málefnum?


